

ที่ ตง ๐๔๑๘/ว ๓๒๓๓



ที่ว่าการอำเภอปะเหลียน

ถนนตรัง-ปะเหลียน ตง ๙๒๑๒๐

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยและคลื่นลมแรงในพื้นที่ภาคใต้

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

อ้างถึง หนังสืออำเภอปะเหลียน ที่ ตง ๐๔๑๘/ว๒๑๒๐ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง

ด่วนที่สุด ที่ ตง (กปภจ) ๐๐๒๑/ว๕๘๐๗ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่อำเภอปะเหลียน แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๖ ความละเอียดตามที่อ้างถึง นั้น

อำเภอปะเหลียน ได้รับแจ้งจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังว่า กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติแจ้งว่า ได้ติดตามการคาดการณ์ลักษณะอากาศร่วมกับ กรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าช่วงครึ่งหลังของเดือนตุลาคม ปี ๒๕๖๖ ร่องความกดอากาศต่ำที่พาดผ่านภาคกลาง และภาคตะวันออก จะเลื่อนลงไปพาดผ่านบริเวณภาคใต้และอ่าวไทย ทำให้บริเวณภาคใต้ มีฝนตกชุกหนาแน่น และอาจมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้ามาใกล้หรือเข้าสู่ประเทศไทยทางภาคตะวันออก และต่อเนื่องลงมา จนถึงอ่าวไทยตอนบนและภาคใต้ สถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งในบางแห่ง สำหรับคลื่นลมจะมีกำลังแรงและคลื่นสูงในบางช่วง ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่

ดังนั้น เพื่อให้การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยและคลื่นลมแรงในพื้นที่ภาคใต้ จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ดำเนินการตามหนังสือกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง ด่วนที่สุด ที่ ตง (กปภจ) ๐๐๒๑/ว๒๙๒๔ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยเคร่งครัด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐวุฒิ ลังษ์สุข)

นายอำเภอปะเหลียน

ที่ทำการปกครองอำเภอ

ฝ่ายความมั่นคง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๗๕๒๘-๙๔๒๖

สส

# ด่วนที่สุด

ที่ ดง (กปภจ) ๐๐๒๑/ว ๕๙๐๗



กองอำนวยการ  
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง  
ถนนพิทลุง ตง ๙๒๐๐๐

ที่ว่าการอำเภอปะเหลียน  
เลขที่รับ 7574  
วันที่ 30 ต.ค 2566

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

หน้าห้อง นอ.  
เลขที่ 1099 เวลา 10:31  
วันที่ 3 พ.ย 66

เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยและคลื่นลมแรงในพื้นที่ภาคใต้

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครตรัง และนายกเทศมนตรีเมืองกันตัง

อ้างถึง หนังสือกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง ด่วนที่สุด ที่ ดง (กปภจ) ๐๐๒๑/ว๒๙๒๔ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ตามที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง แจ้งให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ เทศบาลนครตรัง และเทศบาลเมืองกันตัง เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๖ นั้น

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง ได้รับแจ้งจากกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่า ได้ติดตามการคาดการณ์ลักษณะอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าช่วงครึ่งหลังของเดือนตุลาคม ปี ๒๕๖๖ ร่องความกดอากาศต่ำที่พัดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกจะเลื่อนลงไปพัดผ่านบริเวณภาคใต้และอ่าวไทย ทำให้บริเวณภาคใต้ มีฝนตกชุกหนาแน่น และอาจมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้ามาใกล้หรือเข้าสู่ประเทศไทยทางภาคตะวันออก และต่อเนื่องลงมาจนถึงอ่าวไทยตอนบนและภาคใต้ สถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งในบางแห่ง สำหรับคลื่นลมจะมีกำลังแรงและคลื่นสูงในบางช่วง ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ จึงให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ เทศบาลนครตรัง และเทศบาลเมืองกันตังถือปฏิบัติตามแนวทางในหนังสือที่อ้างถึงโดยเคร่งครัด พร้อมทั้งดำเนินการตามมาตรการ/แนวทาง ดังนี้

๑. การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ ให้ติดตามสภาพอากาศ ปริมาณน้ำฝน สถานการณ์น้ำ และประเมินความเสี่ยงการเกิดอุทกภัย น้ำท่วมขัง และดินโคลนถล่มในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยเฉพาะพื้นที่เขตเศรษฐกิจพื้นที่ท้ายเขื่อน อ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมาก และพื้นที่เชิงเขา รวมทั้งวางแผนการติดตั้งเครื่องจักรกลสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยเป็นการล่วงหน้า โดยพิจารณาใช้ประโยชน์จากผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำ (Geo - Social Map) ในการวางแผนดังกล่าว เพื่อให้การปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปด้วยความรวดเร็วทันต่อสถานการณ์

๒. การแจ้งเตือนภัย ให้มีความสำคัญกับการดำเนินการใน ๒ ลักษณะ ได้แก่

๒.๑ การแจ้งเตือนประชาชน เพื่อให้รับทราบสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น โดยมอบหมายฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละพื้นที่ แจ้งแนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ กำหนดช่องทางการรับรู้ข่าวสารการแจ้งเตือน อาทิ หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ชุมชน วิทยุชุมชน สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น รวมถึงช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อเตรียมพร้อมรับมือต่อสถานการณ์ และการขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐได้ในทุกช่องทาง

๗๒.๒ การแจ้งเตือน...

**๒.๒ การแจ้งเตือนหน่วยงานในพื้นที่** เพื่อเตรียมความพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณภัย ให้พร้อมออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัย

**๓. กรณีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ** ให้มอบหมายหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล เช่น บริเวณน้ำตก ถ้า กำหนดมาตรการในการแจ้งเตือน การปิดกั้น หรือห้ามบุคคลใดเข้าพื้นที่ ตลอดจนกำชับสถานประกอบการ โรงแรมในพื้นที่ชายทะเล สื่อสารให้นักท่องเที่ยวระมัดระวังและห้ามลงเล่นน้ำในช่วงที่มีคลื่นลมแรง

**๔. กรณีมีแนวโน้มเกิดคลื่นลมแรง คลื่นซัดชายฝั่ง** ให้ประสานการปฏิบัติกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาตรัง และตำรวจน้ำในพื้นที่ แจ้งเตือนการเดินทางเรือให้เดินเรือด้วยความระมัดระวัง รวมทั้งดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดในการนำเรือเข้าที่กำบังและห้ามการเดินทางเรือช่วงที่มีคลื่นลมแรง โดยเคร่งครัด หากพบว่ามีเรือขนาดเล็กอยู่ในพื้นที่นอกชายฝั่งที่อาจจะเป็นอันตราย ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการนำเรือดังกล่าวกลับเข้าฝั่งเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการนำเรือเข้าที่กำบังและห้ามการเดินทางเรือในช่วงที่มีคลื่นลมแรง หากมีการฝ่าฝืน ให้ดำเนินการตามกฎหมายในทุกกรณี ตลอดจนกำชับให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฝ้าระวังและแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากกรณีคลื่นซัดชายฝั่งให้ทราบถึงสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น

**๕. การเผชิญเหตุ** เมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ ให้จัดชุดปฏิบัติการจากหน่วยงานทั้งฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ มูลนิธิ อาสาสมัคร ประชาชนจิตอาสา เร่งเข้าคลี่คลายสถานการณ์ พร้อมทั้งดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการดำรงชีพ การจัดตั้งโรงครัวพระราชทานในการประกอบเลี้ยงผู้ประสบภัย การแจกจ่ายถุงยังชีพตามวงรอบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ตลอดจนให้ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้แก่สาธารณะให้รับทราบการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ ผ่านสื่อต่าง ๆ ทุกช่องทางอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจและเกิดความร่วมมือในการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาคือภัยที่เกิดขึ้นกับทุกภาคส่วนในพื้นที่

หากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงในพื้นที่ ให้ผู้อำนวยการสั่งการอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัย หรือศูนย์พักพิงที่จัดเตรียมไว้โดยทันที โดยให้ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เครือข่ายอาสาสมัครประชาชนจิตอาสาเข้าดูแลให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นระบบจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

**๖. เมื่อสถานการณ์ในพื้นที่คลี่คลายแล้ว** ให้เร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นให้ครบถ้วนในทุกด้าน โดยเฉพาะบ้านเรือนที่พักอาศัย พื้นที่การเกษตร สิ่งสาธารณประโยชน์ โดยให้บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน ฝ่ายปกครอง ตำรวจ หน่วยงานทหารในพื้นที่ อาสาสมัคร ตลอดจนประชาชนจิตอาสา เพื่อซ่อมแซมและฟื้นฟูความเสียหายด้านต่าง ๆ ให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว ตลอดจนให้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยเคร่งครัดโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

